

		Subject Heading :
Source :	มติชน	
Date : 23 มิ.ย. 2561	Page : 5	No: 61202585

## ศาลเปิดจ่ายค่าปรับออนไลน์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน นายสุริยันธ์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เผยว่า ศาลยุติธรรมมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล และคู่ความในคดีให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น ล่าสุด ศาลอาญาได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินต่างๆ เช่น ค่าปรับจำเลย ค่าปรับนายประกัน ค่าธรรมเนียม ด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือการโอนเงินผ่าน Mobile Banking ด้วยเครื่อง EDC ของธนาคารกรุงไทยโดยไม่เสีย

ค่าธรรมเนียม ทั้งในส่วนของการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย QR Code การชำระเงินด้วยบัตรเดบิตของธนาคารกรุงไทย และการชำระด้วยบัตรเดบิตของธนาคารอื่น (ยกเว้นค่าธรรมเนียมถึงเดือนธันวาคม 2561) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความ ส่วนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคาร จะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ชำระเงินร้อยละ 1 ของยอดเงินชำระ เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายนเป็นต้นไป

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

23 มิ.ย. 2561

Page :

11

No:

61202440

## อนุฯแก้บ้านศาลเตรียมชงข้อมูลรบ.

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการศึกษาการดำเนินการในส่วนของสิ่งปลูกสร้างและฟื้นฟู เพื่อให้เป็นป่าสมบูรณ์ กรณีการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการ อ.แมริม จ.เชียงใหม่ ประชุมด่วนเพื่อพิจารณาหารือและแนวทางการดำเนินการในรายละเอียดต่างๆ ก่อนนำข้อเสนอรายงานคณะกรรมการระดับจังหวัด เชียงใหม่ ในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ รัฐบาล มอบหมายให้นายถาวร พรหมเมธี เลขาธิการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม

นายอัครังค์ สมพฤกษ์ วิศวกรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคเหนือ กล่าวว่า เบื้องต้นสรุปไว้ 4-5 ประเด็นสำคัญ อาทิ ความไม่เหมาะสมของการเลือกพื้นที่ก่อสร้าง รูปแบบบ้านพัก สภาพโครงการทั้งก่อนและหลังการก่อสร้าง ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สังคม และที่สำคัญคือจิตใจชาวเชียงใหม่ รวมทั้งเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องรื้อถอนโครงการบ้านพักและการฟื้นฟูหลังการรื้อถอน ทั้งหมดต้องรอการรวบรวมรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้ง ก่อนสรุปและจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อที่ประชุม ในวันที่ 26 มิถุนายน และการลงพื้นที่จริงของเลขาธิการรัฐมนตรี ในวันที่ 27 มิถุนายน ก่อนส่งรายงานข้อมูลทั้งหมดต่อที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ มช. กล่าวเสริมว่า ยืนยันใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการเสนอข้อคิดเห็น นอกจากการเลือกพื้นที่

ก่อสร้างไม่เหมาะสมมาตั้งแต่แรกแล้ว ส่งผลต่อสังคมและความรู้สึกประชาชนโดยรวม ที่สำคัญคือการขัดต่อยุทธศาสตร์ชาติที่ระบุให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และปกป้องธรรมชาติ โดยเฉพาะโซนก่อสร้างบ้านพัก 45 หลัง ใช้พื้นที่ป่าฟุ่มเฟือยถึง 2 เท่า ในการก่อสร้างบ้านบนพื้นที่ลาดชันสูงกว่า 70% หากผู้พิพากษาเข้าอยู่อาศัยและนำครอบครัวมาพักผ่อนจะต้องเกิดอุบัติเหตุตกเขา รถชน และเบรกแตกแน่นอน ด้วยพื้นที่ไม่เหมาะต่อการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง

นายชาติชาย นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ กล่าวว่า ในส่วนของการฟื้นฟูมีการวิเคราะห์ในหลายมิติ นำข้อมูลมาดำเนินการ เบื้องต้นวางแผนการฟื้นฟูไว้ 3 ระยะคือ ระยะเร่งด่วนในช่วงที่ยังไม่ได้รับการส่งมอบพื้นที่คืน ก็ดำเนินการด้านนอกพื้นที่ศาลอุทธรณ์ภาค 5 บริเวณลำห้วย ระยะที่ 2 ที่มีการรังวัดเสร็จแล้วและคืนพื้นที่ให้ธนาภิรักษ์ก็เข้าไปปลูกต้นไม้ใหญ่ระดับเรือนยอดจากผลเมล็ด ในระยะ 3-5 ปีก็จะได้ผล การปลูกเมล็ดระดับเรือนราก ส่วนหน้าดินที่ถูกเปิดจะใช้พืชบำรุงดินตระกูลถั่ว ปอเทือง และระยะยาวต้องดูว่าการจะรื้อจะเป็นระดับไหน ฐานรากหรือเหนือดิน สิ่งสุดท้ายคือการที่ประชาชนเห็นคุณค่าของป่าและเป็นกรณีศึกษาในอนาคต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ได้นำป้ายข้อความ “18 มิถุนาหมดเวลาของท่านแล้ว หมู่บ้านป่าแห่ง พร้อมขอเรียกร้อง 3 ข้อ คือ ไม่ต่อสัญญา ย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่พิพาท และส่งมอบพื้นที่คืนธนาภิรักษ์” ไปติดที่เกาะกลางถนนสี่แยกแอร์พอร์ต กลางเมืองเชียงใหม่

**18 มิถุนา หมดเวลาของท่านแล้ว**  
**หมู่บ้านป่าแห้ว**

1. ไปต่อสัญญา หยุดการก่อสร้าง
2. ย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่พิพาท ตามคำสั่งนายทฯ ไม่ให้มีผู้อยู่อาศัย
3. ส่งมอบพื้นที่ คืนธนารักษ์ทันที

**มาอยู่บ้านเป็น ชาวคือบ้านเมืองใช้ อะดิกรั่วแล้ว**

#FBUfriends  
 www.fbu.ac.th

**ขึ้นป้าย** - เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ ได้นำป้ายข้อความ "18 มิถุนา หมดเวลาของท่านแล้ว หมู่บ้านป่าแห้ว พร้อมขอเรียกร้อง 3 ข้อคือ ไม่ต่อสัญญา ย้ายข้าราชการออกจากพื้นที่พิพาท และส่งมอบพื้นที่คืนธนารักษ์" ไปติดที่บริเวณเกาะกลางถนน สีแยกแอร์พอร์ต กลางเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน

Source : มติชน

Date : 23 มิ.ย. 2561

Page : 10

No: 61202609

## ออกหมายจับ 'แม่' อีกคดีที่พีไอ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ศาลออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีให้ความเห็นชอบต่อกระทรวงการคลัง สมัย ร.อ.สุชาติ เซาว์วิศิษฐ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟู บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมี กัลไทย จำกัด (มหาชน) หรือที่พีไอ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ถือเป็นการกระทำความผิดอันอาจนำชื่อของกระทรวงการคลัง เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2546 มาตรา 10 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ระบบราชการ ทั้งนี้ อัยการโจทก์เดินทางมาศาล ส่วนฝ่ายจำเลยไม่มีผู้ใดเดินทางมา

องค์คณะผู้พิพากษาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายทักษิณทราบนัดโดยชอบ ไม่มีการแจ้งเหตุขัดข้องหรือขอเลื่อน เห็นว่าจำเลยมีพฤติการณ์หลบหนีจึงให้ออกหมายจับกุมตัวจำเลยเพื่อมา

ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 28 พร้อมให้โจทก์รายงานผลการจับกุมให้ศาลรับทราบ และมีคำสั่งให้ร่นระยะเวลาการติดตามตัว จากเดิมที่ พ.ร.บ.ด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มาตรา 28 วรรคสอง กำหนดไว้ 3 เดือน ก่อนที่จะให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี โดยไม่ต้องทำต่อหน้าจำเลยภายใน 1 เดือน โดยให้ ป.ป.ช.ซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี้ติดตามตัว จำเลยมาศาลต่อไป

ส่วนที่จำเลยไม่มาศาลในการพิจารณาคดีครั้งแรก ให้ถือว่าจำเลยให้การปฏิเสธ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 33 จึงให้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. และให้คู่ความทั้งสองฝ่ายยื่นบัญชีพยานกำหนดแนวทางไต่สวนก่อนวันนัดตรวจพยานหลักฐาน 14 วัน โดยให้ส่งหมายแจ้ง หากไม่มีผู้รับให้ปิดหมายต่อไป

Source : มติชน

Date : 23 มิ.ย. 2561

Page : 10

No: 61202607

## ศาลฎีกายื่นจำคุก1ปี2กัณฑ์ดกปปล. ไม่รอลงอาญาคดีขวางเลือกตั้งปี57

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ศาลอาญา ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีการัด กปปล.ขัดขวางการเลือกตั้ง ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายนวนการ ขอนศรี และนายประเสริฐ ดังวิทภัย เป็นจำเลยที่ 1-2 กรณีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 จำเลยทั้งสองกับพวกขัดขวางปิดประตูทางเข้าออกสำนักงานเขตดินแดง เพื่อไม่ให้จ่ายหีบบัตรเลือกตั้งให้กับผู้อำนวยการประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด ทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศดลงคะแนนเลือกตั้ง ทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิได้ ขอให้ลงโทษตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. และให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยทั้งสอง 5 ปี โดยจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ทั้งนี้ นายนวนการ จำเลยที่ 1 ซึ่งได้รับการประกันตัวเดินทางมาศาลพร้อมทนายความ โดยมีนายถาวร เสนเนียม อดีตแกนนำ กปปล. มาให้กำลังใจด้วย ขณะที่นายประเสริฐ จำเลยที่ 2 หลบหนี ศาลให้ออกหมายจับและปรับนายประกัน

คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้จำคุกจำเลยคนละ 1 ปี และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคนละ 5 ปี

ศาลฎีกาเห็นว่า แม้มีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ขอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง

ต้องทำวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร การไม่มีเลือกตั้ง 28 เขต จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่ในวันที่มีการชุมนุมยังไม่มีเจตนาชัดเจนดังกล่าว ขณะดำเนินการ กกต.มีอำนาจทางกฎหมายจึงเป็นการเลือกตั้งโดยชอบ หากมีการขัดขวางมิให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งย่อมเป็นความผิดที่จำเลยทั้งสองชุมนุมหน้าสำนักงานเขตดินแดง อ้างว่าเป็นการใช้เสรีภาพนั้น ศาลเห็นว่าเป็นเหตุการณ์อื่น คดีนี้ผู้ชุมนุมขัดขวางการเลือกตั้งเป็นความไม่สงบ ผิดกฎหมาย ไม่ใช่การชุมนุมโดยชอบ

ส่วนที่จำเลยอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้ล่อลวงเจโจชประตุขัดขวางเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง โดยจำเลยที่ 1 อ้างว่าทำหน้าที่เพียงห้ามไม่ให้เกิดเหตุร้าย และจำเลยที่ 2 อ้างว่ามาสังเกตการณ์นั้น มีพยานเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รู้จักกับจำเลยทั้งสองมาก่อนและถ่ายภาพไว้ กับพยานเจ้าหน้าที่ กกต.เบิกความว่าไม่สามารถเข้าไปยังสำนักงานเขตได้ เนื่องจากมีโซ่คล้องประตูโดยจำเลยทั้งสองเจรจาอยู่หน้าประตูดังกล่าว ทั้งนี้จำเลยที่ 1 ยังถือไมโครโฟนประกาศดการเลือกตั้ง ที่จำเลยอ้างจึงขัดแย้งกับหลักฐานที่ปรากฏ ข้อเท็จจริงคือจำเลยทั้งสองยื่นขวางประตูปกป้องมิให้ใครเปิดได้

“ที่จำเลยยื่นฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบา นั้น ศาลเห็นว่าจำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์ไม่สำนึก จึงไม่มีเหตุเปลี่ยนดุลพินิจ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยพิพากษายืน ให้จำคุกจำเลยคนละ 1 ปี ไม่รอลงอาญา” คำพิพากษาศาลฎีการะบุ

Source :

ไทยรัฐ (ข่าว)

Date : 23 มิ.ย. 2561

Page :

๖๕

No :

# 'ซูวิทย์' ติดคุก 1 เดือน

**แจ้งทรัพย์สินเท็จ  
ศาลฎีกาการเมือง  
ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง  
ที่ยอมรับสารภาพ  
แต่ไม่ให้อประกันตัว  
เดิมยื่นเข้าเรือนจำ  
ได้นอน-ห้องเดิม**

องค์คณะ 9 คนในศาลฎีกา  
แผนกคดีอาญา ★ มีต่อหน้า 15

'ซูวิทย์' 1,15 ☆ ต่อจากหน้า 1  
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สั่งจำคุก "ซูวิทย์  
กมลวิศิษฐ์" 2 เดือน ข้อหาจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สิน  
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ปกปิดหุ้นมรดกมูลค่า  
1.5 แสนบาทแต่ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพเป็นประโยชน์  
ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก 1 เดือน เจ้าตัวรับยื่น 2  
แสนบาท ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์ แต่  
ศาลเห็นว่าเพิ่งพ้นโทษไม่เกิน 5 ปี ไม่อาจรอการ  
ลงโทษได้ ส่งตัวเข้าเรือนจำทันที ด้านผ.เรือนจำพิเศษ  
กรุงเทพฯ เผยเตรียมรับ "ซูวิทย์" เข้าเรือนจำแล้ว  
ระบุปฏิบัติตามขั้นตอนปกติและจะให้อยู่ห้องหมายเลข  
13 ห้องเดิมที่เคยอยู่เมื่อครั้งที่แล้ว

ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง  
ทางการเมือง เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 21 มิ.ย.  
องค์คณะผู้พิพากษา 9 คน นัดพิจารณาคดีครั้งแรก  
คดีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง ยื่นฟ้องนายซูวิทย์ กมล-

วิศิษฐ์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคกรไทย ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ ควรแจ้งให้ทราบ กรณีไม่มียื่นบัญชีทรัพย์สินร่วม ลงทุนกิตติาคารแห่งหนึ่งมูลค่า 1.5 แสนบาท ขอให้ ลงโทษตามรัฐธรรมนูญมาตรา 34 และ 119 และขอ ให้สั่งห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นายชววิทย์สวมแว่นดำเดินทางมาศาลพร้อมคนใกล้ชิด โดยไม่มีทนายความ

เมื่อถึงเวลานัดศาลอ่านและอธิบายคำร้อง ให้นายชววิทย์ผู้คัดค้านฟัง นายชววิทย์ให้การรับ สารภาพ พร้อมขออนุญาตศาลแถลงประกอบคำรับ สารภาพว่า ไม่ได้เจตนาปกปิดบัญชีทรัพย์สินที่ร่วม ลงทุนกิตติาคาร 1.5 แสนบาท เนื่องจากมีทรัพย์สิน จำนวนมากและรายงานอาคารสถานที่ประกอบ กิจการกิตติาคารให้ ป.ป.ช.ทราบแล้ว ส่วนมูลค่า หุ้นร่วมลงทุนที่ไม่ได้รายงาน คิดว่าผู้ที่ทำบันทึก ทรัพย์สินคงตกหล่นไม่ได้บันทึกรายการไว้ ประกอบ กับในปี 2546 โอนหุ้นร่วมทุนกับกิตติาคารให้พนักงาน สถานบริการไฮคลาสเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 2 ราย เป็นผู้ถือหุ้นแทน เนื่องจากการขอใบอนุญาตสถาน ประกอบการเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ยอมให้ใช้ชื่อตน จึงให้ทั้งสองถือหุ้นแทน อีกทั้งหุ้นกิตติาคารดังกล่าว ไม่มีรายชื่อได้ เข้าใจว่าไม่ต้องรายงานทรัพย์สินแก่ ป.ป.ช. ที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งทางการเมือง ปี 2548 ไม่เคยรายงานทรัพย์สินดังกล่าว ขอให้ ศาลใช้ดุลพินิจนำค่าแถลงรับสารภาพประกอบการ พิจารณาโทษ

ศาลพิจารณาแล้วผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ คดีไม่จำเป็นต้องไต่สวนพยานอีก พิเคราะห์คำร้อง เอกสารประกอบคำร้องและคำให้การผู้ถูกกล่าวหาแล้ว เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สิน หนี้สินและเอกสาร อื่นของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แก่ ป.ป.ช.ภายใน 30 วัน นับจากวันเข้ารับตำแหน่ง วันที่พ้นตำแหน่ง และวันที่พ้นตำแหน่งมาแล้วหนึ่งปี ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 2542 ม.32 และ 33 ผู้ถูก กล่าวหาเคยยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในการดำรง ตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 1 และ 2 มาแล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหายื่นรายการแสดงทรัพย์สิน โดยไม่แสดงรายการเงินลงทุนกับกิตติาคารมูลค่า 1.5 แสนบาท ชี้แจงต่อ ป.ป.ช.ว่า โอนหุ้นให้พนักงาน สถานประกอบการไฮคลาสฯไปก่อนกำหนดการยื่น บัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ขัดกับคำให้การของพนักงาน สถานประกอบการไฮคลาสฯทั้งสองรายว่า พยานเป็น เพียงพนักงาน มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแทนผู้ถูกกล่าวหา เพื่อยื่นเรื่องขอใบอนุญาตสถานประกอบการเท่านั้น

พฤติการณ์จึงเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ถือหุ้น ของกิตติาคารที่ร่วมลงทุนแต่มีเจตนาไม่แสดงรายการ ทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง มีหน้าที่ยื่นบัญชีรายการแสดงทรัพย์สิน และหนี้สิน ที่ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปฏิบัติ เพื่อ ใช้ตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเข้า- หน้าที่รัฐ จึงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจยื่นบัญชี ทรัพย์สินอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควร แจ้งให้ทราบกรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.ครั้งที่ 2

พิพากษาว่า นายชววิทย์จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สิน อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 2542 ม.32 และ 33 ห้าม ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ 9 ธ.ค.2556 ที่พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. ครั้งที่ 2 ตาม ม.34 วรรคสอง และเป็นความผิดตาม ม.119 ให้ลงโทษจำคุก 2 เดือน แต่ผู้ถูกกล่าวหา ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ผู้ถูกกล่าวหาเคยต้องโทษคดี หมายเลขแดงที่ 3220/2549 ศาลอาญากรุงเทพ ได้ ได้รับโทษจำคุกเกิน 6 เดือน ไม่ใช่คดีประมาท หรือลหุโทษ และเพิ่งพ้นโทษมาไม่เกิน 5 ปี จึง ไม่อาจรอการลงโทษได้

ภายหลังนายชววิทย์ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ เป็นเงินสด 200,000 บาท ขอลปล่อยชั่วคราวระหว่าง อุทธรณ์ ศาลพิจารณาแล้ว ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับ สารภาพและเคยต้องโทษจำคุกมาก่อน คดีไม่อาจรอ การลงโทษได้ องค์กรนี้มีมติไม่ให้ปล่อยชั่วคราว เพราะจำเลยอาจหลบหนีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัว นายชววิทย์ขึ้นรถเรือนจำไปควบคุมต่อที่เรือนจำ พิเศษกรุงเทพมหานครทันที ขณะที่นายชววิทย์ยังคง ยึดแยม โบกมือทักทายผู้สื่อข่าว

ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเวลา 16.20 น. นายกฤษ กระจ่างทรัพย์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานคร เผยว่า เรือนจำเตรียมรับตัวนาย ชววิทย์เข้ามา หลังจากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนการ รับตัวผู้ต้องหาใหม่ปกติ มีตรวจร่างกาย ชักประวัติ และอื่นๆตามขั้นตอน ส่วนจะต้องคัดค้านหรือไม่ ต้องดูว่านายชววิทย์ผอมยาวแค่ไหน หลังจากนั้นจะ นำตัวไปไว้แดน 1 แดนแรกรับ และคงให้อยู่ห้อง เลขที่ 13 ที่นายชววิทย์เคยอยู่ ส่วนหลังจากนี้จะจำแนก ไปไว้แดนอื่นหรือไม่ ต้องพิจารณาก่อน อาจให้อยู่ แดนแรกรับไปตลอด เพราะ โคนโทษเพียง 1 เดือน ส่วนที่นายชววิทย์เคยวิจารณ์เรือนจำว่าไม่ดีหลายๆด้าน เข้ามาอีกรอบจะ ได้เห็นว่าเรือนจำได้รับการปรับปรุง ไม่ได้เป็นอย่างที่เคยพูด

Source : มติชน (ตจว.)

Date : 23 มิ.ย. 2561 Page : 1,3

No: 61202444

# คดีแก้ผ้าลือ-ศาลตัดสิน คุก'หมอเปรม'

2เดือน-เลขาฯโดนด้วย  
ชี้ดำรงตำแหน่งมีเกียรติ  
แต่กล้าทำผิดกฎหมาย  
ยื่น1.2แสนบ.ได้ประกัน

ศาลจังหวัดพลพิพากษาจำคุก'หมอเปรม-เลขาฯ'  
2 เดือน ไม่รอลงอาญา คดี'ข่มขืนใจ-อนาจารต่อหน้า  
ธารกำนัล' กรณีสั่งล็อกตัวจับนักข่าวแก้ผ้าประจาน  
ที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ชี้ดำรง  
ตำแหน่งมีเกียรติแต่ไม่เกรงกลัวกฎหมาย ก่อนทนาย  
ยื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัว ศาลอนุญาตตีวงเงิน  
คนละ 120,000 บาท (อ่านต่อหน้า 3)



คุก 2 เดือน - นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และว่าที่  
รต.บัวทอง โสจันทร์ อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ไปฟังคำพิพากษาคดีจับนักข่าวแก้ผ้า โดย  
ศาลจังหวัดพลตัดสินจำคุก 2 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ก่อนทนายยื่นหลักทรัพย์วงเงินคนละ 120,000  
บาท ประกันตัวออกไป เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน



## ต่อจากหน้า 1

### คุก ‘หมอเปรม’

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 21 มิถุนายน ที่ศาลจังหวัดพล อ.พล จ.ขอนแก่น ศาลได้มีคำสั่งนัดพิพากษาในคดีดำ เลขที่ อ. 1519/60 ในข้อหาอนาจารและความผิดต่อเสรีภาพ ระหว่างฝ่ายโจทก์ คือพนักงานอัยการจังหวัดพล กับนายก่อสิทธิ์ กองโถม ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะโจทก์ร่วมกับฝ่ายจำเลย คือ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และว่าที่ ร.ต.บัวทอง โลจันทร์ อดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ที่ห้องพิจารณาคดี 2 ชั้น 2 ศาลจังหวัดพล โดยฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยได้เดินทางมารายงานตัวต่อศาลตามคำสั่ง ก่อนที่จะเดินขึ้นไปในห้องพิจารณาคดี

ทั้งนี้ องค์คณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดพลใช้เวลาในการอ่านคำพิพากษาประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนมีคำพิพากษาคัดสินจำคุก นพ.เปรมศักดิ์ และว่าที่ ร.ต.บัวทอง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ตามความผิดฐานกระทำอนาจารและความผิดต่อเสรีภาพ เป็นเวลา 2 เดือน โดยไม่รอลงอาญา ซึ่งวันที่องค์คณะผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาแล้วเสร็จ ตำรวจศาลได้เข้าควบคุมตัว นพ.เปรมศักดิ์ และว่าที่ ร.ต.บัวทอง ไปในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาวินัยชั้นล่างของศาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์

มารับตัวไปคุมขังตามคำสั่งศาลทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากการอ่านคำพิพากษา นพ.เปรมศักดิ์ได้ให้ทนายขอยื่นประกันตัว ซึ่งทางศาลได้ให้ประกันตัวในวงเงินคนละ 120,000 บาท โดยทนายได้นำหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินยื่นประกันตัว และศาลอนุญาตให้โจทก์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ ซึ่งภายหลังจากยื่นประกันเรียบร้อยแล้ว นพ.เปรมศักดิ์ พร้อมด้วย ร.ต.บัวทอง รีบหลบผู้สื่อข่าวออกทางด้านหลัง โดยไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆ

นายปกาณัญญ์ นพศรี ทนายฝ่ายโจทก์กล่าวว่า คดีความดังกล่าวใช้เวลามานานเกือบ 2 ปี ซึ่งต้องขอบคุณกระบวนการยุติธรรมของไทย ที่ได้ทำความจริงปรากฏและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษในครั้งนี้ ซึ่งคดีความดังกล่าวนี้เป็นคดีความที่ประชาชนให้ความสนใจทั้งประเทศ โดยมีโจทก์คือพนักงานอัยการจังหวัดพลกับนายก่อสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าว จากการที่ นพ.เปรมศักดิ์ และว่าที่ ร.ต.บัวทอง กระทำการแก้อำนาจก่อสิทธิ์ภายในห้องปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559

“การตัดสินจำคุก นพ.เปรมศักดิ์ และว่าที่ ร.ต.บัวทอง ครั้งนี้ศาลท่านให้เหตุผลว่า จำเลยที่ 1 และ 2 นั้นมีหน้าที่การงานที่ดี มั่นคง เป็นผู้นำท้องถิ่น และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง แต่การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกับผู้อื่นอีก อีกทั้งเพื่อให้เป็นตัวอย่างต่อสาธารณชน ทั้งนี้ศาลได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์มีพยานเป็นผู้สื่อข่าว 5 คน ที่อยู่ใน

เหตุการณ์ใกล้ชิด มีการให้การที่สอดคล้องต่อเนื่องเป็นเหตุเป็นผล และไม่มีเรื่องโกรธแค้นกับจำเลยทั้งสอง อีกทั้งไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีคู่แข่งทางการเมืองอยู่เบื้องหลังโจทก์ร่วม เพื่อกำจัดให้พ้นจากตำแหน่งตามที่ฝ่ายจำเลยกล่าวอ้าง การกระทำของจำเลยทั้งสอง เป็นการกระทำความผิดแต่ผิดหลายมาตรา ให้ลงโทษในมาตราที่มีอัตราโทษสูงสุดเป็นเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ จำเลยเคยดำรงตำแหน่ง ส.ส.4 สมัยและได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ซึ่งเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติ ที่ต้องครองตนเป็นตัวอย่างแก่สังคม แต่กลับทำเรื่องเสื่อมเสียร้ายแรงเพื่อให้จำเลยเช็ดหลาบไม่เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนทั่วไป ศาลจึงพิพากษาจำคุก 2 เดือน โดยไม่รอลงอาญา โดยในการตัดสินดังกล่าวฝ่ายโจทก์เคารพและน้อมรับคำสั่งศาล ส่วนการจะยื่นอุทธรณ์ของฝ่ายจำเลยนั้นเป็นสิทธิที่จำเลยกระทำได้” นายปกาณัญญ์กล่าว

ขณะที่นายก่อสิทธิ์ในฐานะโจทก์ร่วม กล่าวว่า ดีใจที่ศาลให้ความยุติธรรม และให้เป็นคดีตัวอย่าง เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของสื่อมวลชน และยอมรับคำตัดสินของศาลทุกประการ และมีกำลังใจที่จะทำงานเพื่อสังคมต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 โดยผู้สื่อข่าวจาก 5 สำนักข่าวในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นายก่อสิทธิ์ นายปราโมทย์ ศรีบุระ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 น.ส.จิตติมา จันพรม ผู้สื่อข่าวเครือเดอะเนชั่น นายสุพล บุญชื่นชม ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์มติชน/ข่าวสด และนายปรัชญา เทพสกุล ผู้สื่อข่าว

สถานีโทรทัศน์เคซีเคเบิล ทีวี ได้ติดตามทำข่าวกรณีมีการเผยแพร่ภาพทางโซเชียลมีเดียเป็นภาพ นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ หรือ “หมอเปรม” อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ นั่งคู่กับหญิงสาวเด็กนักเรียนชั้น ม.5 โดยด้านหน้ามีพานใส่ธนบัตรจำนวนหนึ่ง และมีสำเนาทะเบียนรถยนต์เล่มสีน้ำเงินวางอยู่ 1 เล่ม พร้อมพระพุทธรูป โดยมีคนเฒ่าคนแก่กำลังผูกแขน คล้ายพิธีหมั้นหรือพิธีมงคลสมรสของภาคอีสาน ผู้สื่อข่าวทั้ง 5 คนได้ขอพบและสัมภาษณ์ นพ.เปรมศักดิ์ ภายในที่ทำการสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับ นพ.เปรมศักดิ์เป็นอย่างมาก จึงให้ผู้สื่อข่าวทั้ง 5 คนเข้าไปภายในห้องทำงาน จากนั้นสั่งเจ้าหน้าที่เทศบาลเก็บโทรศัพท์ มือถือ กล้องถ่ายภาพของผู้สื่อข่าวทั้งหมด พร้อมกับล็อกตัวนายก่อสิทธิ์แก่ฟ้าประจาง

ต่อมาวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ผู้สื่อข่าวทั้ง 5 สำนัก จึงเดินทางเข้าแจ้งความเอาผิดกับ นพ.เปรมศักดิ์ พร้อมพวกรวม 7 คน ที่ สภ.บ้านไผ่ ในข้อหา “ร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ทำการกักขังหน่วงเหนี่ยว บังคับข่มขืนจิตใจ ให้กระทำการใด หรือไม่กระทำการ และกระทำการอนาจารต่อหน้าธารกำนัล” ซึ่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านไผ่ ได้สรุปสำนวนคำฟ้องส่งให้กับอัยการจังหวัดพลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559

ต่อมาวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ทางอัยการจังหวัดพลได้มีความเห็นสั่งฟ้องเฉพาะ นพ.เปรมศักดิ์ กับว่าที่ ร.ต.บัวทอง เพียง 2 คนเท่านั้น ส่วนผู้ต้องหาอีก 5 คนที่ร่วมกันกระทำผิดกับ นพ.เปรมศักดิ์ ทางอัยการมีความเห็น

สั่งไม่ฟ้อง โดยให้เหตุผลว่าการตรวจสอบสำนวนที่ตำรวจเสนอมา พบว่าบางคนไม่อยู่ในข่ายร่วมการกระทำกับ นพ.เปรมศักดิ์ ขณะที่ฝ่ายโจทก์ที่ยื่นฟ้อง นพ.เปรมศักดิ์ คือผู้สื่อข่าวทั้ง 5 สำนักข่าวนั้น อัยการมีความเห็นว่าผู้สื่อข่าวจาก 4 สำนักไม่ใช่ผู้เสียหาย มีเพียงนายก่อสิทธิ์ที่ถูกอดตางเกงคนเดียวเท่านั้นเป็นผู้เสียหาย จึงทำให้ข้อหาที่ยื่นฟ้องไปคือ “ร่วมกันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ทำการกักขัง

หน่วงเหนี่ยว บังคับข่มขืนจิตใจ ให้กระทำการใด หรือไม่กระทำการใด” จึงเป็นอันตกไป อัยการจึงสั่งฟ้องในข้อหา “ข่มขืนใจ บังคับขู่เข็ญให้ตกใจกลัว และกระทำการอนาจารต่อหน้าธารกำนัล” โดยได้มีการไต่สวนตามกระบวนการของศาลและนัดฟังคำพิพากษาคดีในวันนี้ ก่อนสั่งจำคุก นพ.เปรมศักดิ์และว่าที่ ร.ต.บัวทอง เป็นเวลา 2 เดือน โดยไม่รอลงอาญา